

## Chào Mừng Năm Rắn với Vaughan!

*Sự kiện Tết Nguyên Đán được nhiều người mong đợi của Thành phố sẽ được tổ chức vào ngày 9 Tháng Hai*

**VAUGHAN, ON (ngày 22 Tháng Một, 2025)** – Lễ hội chào mừng Tết Nguyên Đán thường niên của Thành Phố Vaughan đã quay trở lại! Vậy nên, hãy đánh dấu vào lịch của quý vị và đến tham gia cùng chúng tôi vào Chủ Nhật, ngày 9 Tháng Hai từ 2 giờ chiều tới 4 giờ chiều tại Tòa Thị Chính Vaughan, sự kiện năm nay bao gồm những hoạt động giải trí thân thiện với gia đình, trình diễn âm nhạc, và tiết mục múa lân truyền thống và nước giải khát miễn phí.

Trong tất cả các lễ hội văn hóa được tổ chức trên thế giới, Tết Nguyên Đán là một trong những lễ hội công phu nhất, đầy màu sắc và quan trọng nhất đối với cộng đồng châu Á. Lễ hội mang đến may mắn và thịnh vượng cho năm mới, đồng thời tạo cơ hội để ăn mừng năm cũ và chào đón năm mới.

Chúng ta chào mừng Năm Rắn 2025, biểu trưng cho sự phát triển cá nhân, trí tuệ, trực giác và sự chuyển mình.

**Khuyến khích đăng ký trước. Xác nhận quý vị tham gia sự kiện [trực tuyến](#).**

Để tìm hiểu thêm, truy cập [vaughan.ca/culture](http://vaughan.ca/culture).

### TRÍCH DẪN

“Tôi mong đợi được gặp gỡ bạn bè, gia đình và hàng xóm tại Tòa Thị Chính Vaughan vào Chủ Nhật, ngày 9 Tháng Hai trong buổi Lễ Chào Mừng Tết Nguyên Đán thường niên của chúng ta. Lễ hội hứa hẹn sẽ là một dịp ăn mừng tuyệt vời tôn vinh những truyền thống của người Châu Á với đồ ăn ngon, sự kiện giải trí và nhiều niềm vui cho cả gia đình. Năm nay, chúng ta chào mừng Năm Rắn – một biểu tượng cho trí tuệ, trường thọ và sự chuyển mình. Tôi mong quý vị sẽ đến chung vui với chúng tôi, và tôi chúc mọi người một Tết Nguyên Đán vui vẻ!”

- Thị trưởng Steven Del Duca

### THÔNG TIN NHANH

- Lễ Tết Nguyên Đán thường niên của Thành Phố Vaughan sẽ bắt đầu vào Chủ Nhật, ngày 9 Tháng Hai, từ 2 giờ chiều tới 4 giờ chiều tại Tòa Thị Chính Vaughan, tọa lạc tại 2141 Major Mackenzie Dr.
- Tết Nguyên Đán diễn ra vào những ngày khác nhau mỗi năm, và năm 2025, nó diễn ra vào Thứ Tư, ngày 29 Tháng Giêng.

- Tết Nguyên Đán còn được gọi là Lễ Hội Mùa Xuân.
- Năm nay, chúng ta chào mừng Năm Rắn.

## TÌM HIỂU THÊM

[vaughan.ca/culture](http://vaughan.ca/culture)

-30-

**VỀ VAUGHAN:** Thành phố Vaughan là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất của Canada với dân số hơn 344,412 người. Được thành lập vào năm 1991, Vaughan bao gồm các cộng đồng Concord, Kleinburg, Maple, Thornhill và Woodbridge. Đô thị đa văn hóa này nằm ở trung tâm của Khu vực York và Vùng Đại Toronto.

**LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG:** Katherine Bousquail, Điều phối viên  
Ban Truyền Thông, Tiếp Thị và Quan Hệ Công Chúng  
ĐT. 416-931-1712 E. [katherine.bousquail@vaughan.ca](mailto:katherine.bousquail@vaughan.ca)